

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

บจ.ปรับแผนธุรกิจใหม่'บ้านปู'ทบทวนลงทุนหลัง'เซลล์แก๊ส'เกินเป้า

เล็งยกเลิกขายล่วงหน้า เน้นราคาสปอตรับการขยับ

สำรวจบจ.ใหญ่ปรับโครงสร้างธุรกิจเน้นนอนคอลแทน "บ้านปู" ทบทวนแผนลงทุนเพิ่มหลังธุรกิจเซลล์แก๊สโตเร็วกว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลาร์ปีนี้ จากเดิมคาด 5ปี หวังสัดส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่ม ประเมินราคาถ่านหิน 80-85 ดอลลาร์ต่อตัน พร้อมยกเลิกขายล่วงหน้า รับแผนปรับขึ้นราคา

รัฐยึดหลักสากล บริหาร'บัญชีเงิน'

"แบงก์ชาติ" ย้ำ การบริหารบัญชีเงินฝากที่ไม่มี การเคลื่อนไหวใดๆ โดยที่รัฐ เข้ามาบริการจัดการ ถือเป็นหลักสากล ระบุดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ ด้าน "ออมสิน" เผยเงินฝากที่ไม่มี การเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี มีสัดส่วนเพียง 1% ของยอด เงินฝากทั้งหมด

แบงก์ชาติตั้ง'คณิต-สุภัค'นั่งบอร์ดกนง.

บอร์ดแบงก์ชาติตั้งกรรมการ ใน 2 บอร์ดย่อย ทั้ง "กนง.-กนส." เผยในส่วนของ กนง. ตั้ง "คณิต แสงสุพรรณ" และ "สุภัค ศิวะรักษ์" นั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

รพท.คาด ศก.ไทยQ3โตเกิน4%

รพท.เผยส่งออกพุ่งแรงโตเกิน 8% ผลักดันเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตสูงเกินร้อยละ 4 ขณะครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยต้องขยายตัวที่ระดับ 4.1% เพื่อให้เศรษฐกิจทั้งปีโต 3.8% ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวปีนี้ใหม่ปลายปี

KTC อัดแคมเปญใหญ่ชิงยอดใช้จ่ายรับไฮซีซั่น

นาง พิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย (เคทีซี) กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา การเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ของเคทีซีเติบโตได้ 7.1% สูงกว่าอุตสาหกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปีที่เติบโต 3.8% โดยหมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประกัน ท่องเที่ยว และน้ำมัน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เคทีซี เติบโตได้สูงกว่าอุตสาหกรรมมาจากโปรโมชั่นที่หลากหลาย และตรงใจลูกค้าประกอบกับการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงขึ้น โดยยอดใช้จ่าย ในส่วนของธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น กว่า 20% ในแต่ละปี

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#โพสต์ทูเดย์

กรุงไทยล่อใจจ่ายดอกเบี้ย 3.4% ขยายตราสาร

แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขยายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิ เท่ากับ 3.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

เงินฝากแบงก์รัฐทะยานแตะ 4.48 ล้านล้านบาท

สศค.แจ้งยอดเงิน ฝากแบงก์รัฐ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 4.48 ล้านล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงาน ยอดเงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 4.48 ล้านล้านบาท

คุมพฤติกรรมตัวแทน คปภ.ย้ำชัดทำลูกค้าเสียหาย บริษัทประกันต้องร่วมรับผิดชอบ

คปภ.ทิวเข้มประกันชีวิตร่วมรับผิดชอบตัวแทนทำลูกค้าเสียหายรुकุ่มครองผู้บริโภค

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายดูแลผู้บริโภคแบบเชิงรุกและครบวงจร เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของบริษัทประกันชีวิตจะต้องกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตให้ดี แม้ตัวแทนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเกิดจากพฤติกรรมของตัวแทน หากตัวแทนประกันชีวิตทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบจากการกระทำการเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นด้วย

#มติชน

รพท.พอใจตัวเลขจีดีพีโต3.8% ฟิ้นกระจายตัวแล้วไม่มีแผนกระตุ้น ผลโพลชี้คนกล้าใช้จ่ายกลางปี'61

รพท.เผยตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 โตถึง 4% ตามแรงหนุนจากภาคส่งออก ชี้ออกเศรษฐกิจขณะนี้ เชื่อการบริโภคกระจายตัวมากแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้น โอกาสทั้งปีนี้โตเกิน 3.8% ด้านผลสำรวจ ม.หอการค้าไทย ประชาชนระบุงกล้าใช้จ่ายจริงกลางปีหน้า

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เอสเอ็มอีเฮ'อุตสาหกรรม'ของขวัญ เพิ่มมาตรการหนุน2สัปดาห์เปิดตัว ปลื้มภาคผลิตปี60สูงสุด 4ปีทะลุ2%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังซื้อในประเทศเริ่มขยับตัวดี และตลาดส่งออกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ยาง ไปได้ดี เป็นผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรม จึงประเมินดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ทั้งปีนี้น่าจะขยายตัวในอัตราใกล้เคียง 2% เพิ่มขึ้นจากคาดไว้เดิมที่ 0.5-1.5% โดยเฉพาะช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งโดยปกติจะมีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในเทศกาลต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้จะขยายตัวได้ดีอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับภาคบริการที่ได้รับานิสงค์จากการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ทำให้เอ็มพีไอช่วงที่เหลือจึงขยายตัว ขณะที่ผลผลิตมวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมคาดทั้งปีนี้จะขยายตัวได้ 1.5-2% เพิ่มขึ้นจากเดิมคาดไว้ที่ 1-2% และเอ็มพีไอปีนี้น่าจะสูงสุดรอบ 4 ปี จากปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.6% ปี 2557 ระดับ -3.76% ปี 2558 ระดับ -0.04% ปี 2559 ขยับเป็นระดับ 1.6% และปี 2560 น่าจะได้ 2%

น้ำมันโลกแกว่งตัวที่52-57ดอลลาร์ กลุ่มโอเปกอาจยืดเวลาลดผลิต

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท.ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท.มองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2561 เพิ่มขึ้นและอยู่ระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยความต้องการน้ำมันดิบขยายตัวเป็น 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและขยายตัว 3.7% เพิ่มจากปีนี้คาดขยายตัว 3.6% โดยทิศทางราคาน้ำมันมาจากการปรับลดกำลังผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ขณะที่สหรัฐกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการผลิตทั่วโลกปีนี้อยู่ระดับ 1.7-2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบายการเมือง เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกที่ผันผวน รวมถึงยานยนต์ในอนาคตเน้นรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี)

#ไทยรัฐ

อีอีง "ซ้อปช่วยชาติ" กลับมาแล้ว

"บิ๊กตู่" สั่งคลังจัดสิ้นปีเลี้ยงยืดเวลานานกว่าปีกลาย

"บิ๊กตู่" สั่งคลังจัด "โครงการซ้อปช่วยชาติ" ปลายปีกระตุ้นการใช้จ่ายและหมุนเงินสู่เศรษฐกิจเพิ่ม โดยอาจจะยืดเวลาให้ยาวกว่าปีที่ผ่านมา ด้านแบงก์ชาติระบุเศรษฐกิจไทยดีขึ้นไตรมาส 3 ทะลุ 4% ส่วนมาตรการกระตุ้นเพิ่มมองว่าควรให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อเสื้อผ้าของใช้ของกินมากกว่าให้คนรวยซื้อสินค้าคงทน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ยึดพักหนี้ฉบับน้ำตาเกษตรกรหน้าท่วม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินและจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/2560 จากเดิม ครม.กำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้ 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรือเพิ่มขึ้น 47,539 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 8,595.5 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการโดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 5% เป็นเวลา 2 ปี คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 859.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,965.5 ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี เป็น 3,931 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,790.50 ล้านบาท

ชาวไร่เร่งรัฐจัดให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2560/2561 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรวงเงิน 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปี แบ่งเป็นคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในอัตรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท

แจงใช้ ม.44 เร่งสปีดผังเมือง ยกประโยชน์ลงทุนพื้นที่ "อีอีซี"

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เปิดเผยว่า สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกปรศ.) ขอยืนยันว่า การอาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา 44 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีในส่วนของการจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นการเร่งรัดขั้นตอนต่างๆให้การดำเนินงานรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ได้มีการผ่อนปรนมาตรฐานด้านการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ(อีเอชไอเอ) แต่อย่างใด

เรียกร้อง "คลัง" แจง พ.ร.บ.บริหารเงินฝาก

ยึดเงินจริงหรือไม่"บัญชีไม่เคลื่อนไหว" 10 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดรับฟังความเห็นร่าง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ....ที่จะมีการยึดเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปว่า กรณีนี้รัฐควรให้รายละเอียดที่ชัดเจนทั้งประเภทบัญชีและวงเงินที่จะเข้าเงื่อนไข รวมถึงคำนิยามของการเคลื่อนไหวว่าคืออะไรเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเสนอให้ทำประชาพิจารณ์ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น นอกเหนือจากการเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียว

1 พ.ย.จ่ายผ่านบัตรคนจน

"ขสมก.-การรถไฟ"ยืนยันพร้อมรับผู้โดยสาร

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยว่า ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลใช้บริการรถเมล์โดยสารโดยหักค่าเดินทางจากบัตรคนละ 500 บาท โดย ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 100 คัน และเป็นเครื่องหักเงินแบบโมบายอีก 250 คัน และภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จอีก 250 คัน รวม 600 คัน โดยในระหว่างนี้รถเมล์ที่ยังไม่มีการติดตั้ง EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารจะทำการจดบันทึกรายการการจ่ายเงินไว้ซึ่งจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ตลาดหุ้นปลายปีคงจะไม่หวือหวา

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดงาน "เซ็ก อิน เดอะ ซิตี้ 2560 ที่สุดของนวัตกรรมการลงทุนแห่งปี" ว่า คาดว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยปีหน้าจะเติบโตได้มากกว่านี้ และในช่วงวันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะจัดงานเซ็ก อิน เดอะ ซิตี้ เป็นครั้งที่ 13 ร่วมกับพันธมิตร เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่สยามพารากอน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120,000 คน โดยปัจจุบันผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นและพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นจะช่วยหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยยืนเหนือระดับ 1,700 จุดได้

ก.ล.ต.เฉ่ง 25 ผู้บริหาร IEC

กล่าวโทษทำผิดเสียหาย 200 ล้าน

ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IEC กับพวก 25 คน รวม 9 กรณีต่อดีเอสไอ พบร่วมกันกระทำความผิดโดยทุจริตเบียดบังทรัพย์สิน แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทำให้ IEC เสียหายมูลค่ารวม 200 ล้านบาท

ย้าน้ำมันยังเป็นเชื้อเพลิงหลัก รถยนต์ไฟฟ้ายังตีximรอยาวไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท.ได้คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดูในปี 2561 ว่า ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45-55 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะยอดการใช้น้ำมันทั่วโลกจะอยู่ที่ 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นผลจาก 3 ปัจจัย คือ 1.เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.7% 2.เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) จะเติบโตก้าวกระโดดแต่ทั่วโลกก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 2 ล้านคัน คิดเป็น 0.1% ของรถยนต์ทั่วโลก เนื่องจากราคาสูงและวิ่งใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆจึงไม่มีนัยสำคัญที่จะกดดันทำให้ยอดการใช้้ำมันของโลกลดลงได้ และ 3.นโยบายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังไม่ชัดเจน ทำให้น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักต่อไป

"ท็อปส์ เดลี" ซูกรีนคอนเซปต์ ชวนเด็กธรรมชาติดูแลโลก

น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารร้านท็อปส์ เดลี เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เปิดท็อปส์ เดลี กรีน คอนเซปต์เต็มรูปแบบครั้งแรกที่สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เน้นการออกแบบโปร่งโล่งสบายไม่อัดอัดโครงสร้างใช้วัสดุไม้ E1 ช่วยลดการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์, ใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดมุม Co-working Space พร้อมฟรีไวไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่และปลั๊กไฟหนึ่งได้นานแบบไม่จำกัดเวลา

ไทยคมสวนดีที่ทำได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ได้ชี้แจงกรณีการยื่นต่ออนุญาตโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กับบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคมเพื่อหาข้อสรุปว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานหรือภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยดีอีเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน ส่วนไทยคมเห็นว่า อยู่ภายใต้กรอบของการรับใบอนุญาตจาก กสทช.และหลังหารือร่วมกันเป็นเวลานานและไม่สามารถเห็นพ้องกันได้ ไทยคมจึงได้ยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา

लयกระทงเงินสะพัดเจียดหมื่นล้านบาท

คนเริ่มใช้จ่ายส่งสัญญาณเศรษฐกิจผงกหัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 60 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ย.60 โดยสำรวจความคิดเห็นจาก 1,199 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้จะอยู่ที่ 9,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 1 พฤศจิกายน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ศุลกากรชื้อออนไลน์ลดทุจริต

นำร่องใบขน-ชำระภาษีทำเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าในวันที่ 13 พ.ย.นี้ กรมศุลกากรจะนำร่องโครงการยื่นใบขนและรับชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ โดยช่วงแรกจะเปิดให้บริการที่ด่านท่าเรือกรุงเทพ และแหลมฉบัง ซึ่งทั้ง 2 ด่านนี้ มีปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกราว 70% ของสินค้าทั้งหมด โดยในเร็ว ๆ นี้กรมศุลกากรจะลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เพื่อให้เอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

ถวายพระราชสมัญญานามในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระภัทรมหาราช

รัฐบาลเตรียมการถวาย พระราชสมัญญานาม "สมเด็จพระภัทรมหาราช" เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ-พระเมรุมาศพຼຽងนี้ ตั้ง 5 จุดคัดกรองจัดระบบความปลอดภัยเทียบเท่างานพระราชพิธี พร้อมปิดถนน 9 เส้นทาง สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ริมหำแพงพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนได้นำดอกไม้ถวายสักการะตลอด 24 ชั่วโมง

ปลูก'ข้อปช่วยชาติ'ฟื้นศก.นายกฯสั่ง'คลัง'ศึกษาเงื่อนไข-ขยายเวลานานขึ้น

รพท.มอง"จีดีพี"ปีนี้ส่อโตเกิน3.8% ชี้นำท่วมกระทบน้อย

"ประยุทธ์"สั่งคลังศึกษาออกมาตรการ "ข้อปช่วยชาติ" กระตุ้นเศรษฐกิจท้ายปี เผยอยากเห็นระยะเวลานานกว่าปีก่อน ย้ำเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ประชาชนได้ประโยชน์ แจงราคายางลดลงเป็นไปตามราคาน้ำมัน ด้านรพท.ชี้เศรษฐกิจปีนี้จ่อโตเกิน 3.8% นำท่วมกระทบเล็กน้อย

ดัน'ยูซีดี'คุมอสังหาฯเพิ่มทุนลุย'รถไฟฟ้า'

"บีทีเอส" จัดทัพใหม่ดัน "ยูซีดี" คุมธุรกิจอสังหาฯเบ็ดเสร็จ พร้อมโอนพอร์ตสินทรัพย์ให้หมื่นล้าน เตรียมนำเงินลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และชมพู 2 บริษัทลูก "วีจีไอ-ยูซีดี" เพิ่มทุนขายพีพี ทั้งในและต่างประเทศ ขณะ "วีจีไอ" แจงรายได้ไตรมาส 2 โต 24% จากสื่อโฆษณารูปแบบใหม่

ฟัน'ภูษณ-พวก'ทุจริตไออีซี

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรพ. "ภูษณ ปรียมาโนช" อดีตผู้บริหารไออีซี พร้อมพวกรวม 25 ราย ต่อ"ดีเอสไอ" ฐานร่วมกันทุจริต-ยกยอกเงิน-ตกแต่งบัญชี สร้างความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท ระหว่างเดือน ก.ย.57 - ส.ค.59

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ดัชนีMPIโตสุรอบ4ปี สัญญาเศรษฐกิจสดใส

"อุตตม" รายงานกรม.ทิศทางอุตสาหกรรมสดใส คาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ปีนี้โตสุดในรอบ 4 ปี นายกฯเป็นปลื้ม เตรียมออกมาตรการกระตุ้นใน 2 สัปดาห์หน้า เป็นของขวัญปีใหม่ ให้โรงงานอุตสาหกรรม ยันม. 44 วันบังคับผังเมืองใน อีอีซี พ.ค.61 ได้เห็นแน่ย้ำใช้พื้นที่เดิมเป็นสีม่วง ด้านนายกฯ สั่งฟื้นฟูมาตรการข้อปช่วยชาติ ขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้น

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

'บิ๊กตู่'สั่งสำรวจพื้นที่แก้มลิง ไฟเขียวเยียวยาผู้ประสบภัยเพิ่ม

"ประยุทธ์" พร้อมคณะถึงขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำ เผย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงห่วงใยประชาชน รัฐบาลจัดการน้ำมาตลอด เผยปริมาณน้ำลด สั่งระบายน้ำเร็วที่สุด พร้อมสั่งให้สำรวจพื้นที่ทำแก้มลิงกักเก็บน้ำ ย้ำสร้างความเข้าใจ ปชช. เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ยันช่วยเต็มที่ ขออย่าให้เป็นประเด็นการเมือง ปลุก ปชช.กระตือรือร้นฟัง รม. ไม่ใช่รอเยียวยา หน่วยงานอย่าขัดแย้งกัน ด้านกรม.มีมติพักชำระหนี้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย และ ขยายเวลาบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมถึงสิ้นปี 60

เทิดพระเกียรติร.๙ สมเด็จพระภัทรมหาราช

นายกฯ เผยเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานาม "สมเด็จพระภัทรมหาราช" อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศ เป็นภารกิจสุดท้าย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.นี้

ก.ล.ต.ส่งดีเอสไอ เชือด"ภุชณ"พร้อมพวก25คน ข้อโกงไออีซี

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจีเนียริง หรือ IEC กับพวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกันกระทำความผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจัดทำหรือยินยอมให้มีการจัดทำบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความจริง เพื่อลวงบุคคลใดๆ

คนเมืองชลบุรีรวมตัวไล่ผู้ว่าฯ ตั้งคำถามใครคือวีไอพี

ชาวบ้าน จ.ชลบุรี รวมพลแน่นศาลากลาง ตะโกนไล่ "ผู้ว่าฯ" ให้ย้ายออกไป หลังไม่พอใจการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายสักการะในหลวง ร.๙ ปูดอีก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ชลบุรี ใช้ "ทุ่งดอกดาวเรืองบนป้ายไวเนล" ขณะที่ชาวบ้านวิจารณ์บัตรวีไอพีติดหน้ารถ เป็นใคร ตำแหน่ง "บิ๊กตู่" ซึ่งพระราชพิธีจบแล้ว ไม่พอใจอะไรก็ให้อภัย เพราะทุกคนเจตนาดีเหมือนกัน

#โพสต์ทูเดย์

เร่งเปิดประมูลรถไฟฟ้า 2 สายสองแสนล้าน

คมนาคมเร่งแอ็กชัน แพลนดันเปิดประมูลรถไฟฟ้าสองสาย 2 แสนล้าน ภายในไตรมาสแรกปีหน้า

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยี่ยมกระทรวงคมนาคม จึงเตรียมรายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน หรือแอ็กชันแพลน ปี 2559 และปี 2560 รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายกฯ สั่งได้ปศก. เดินหน้าชื้อปชชชาติ อุดมเยี่ยมอีก 2 สัปดาห์ออกมาตรการกระตุ้นภาคผลิต

นายกฯ สั่งให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง เล็งให้ชื้อปชชชาติเร่งบริโภค "อุดมเยี่ยม" เตรียมกระตุ้นภาคการผลิต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการชื้อปชชชาติว่าจะนำมาใช้ในปีนี้อะไรให้ศึกษารายละเอียดและต้องจัดทำให้รัดกุมขึ้น ในขณะที่เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น การส่งออกขยายตัว กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่นี้ ได้ประโยชน์ประมาณ 10 ล้านคน

ก.ล.ต.ฟันกลุ่มกฤษฎิต IEC

ก.ล.ต.กล่าวโทษ "กฤษฎิต" อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ IEC กับพวก 25 ราย ทูจจริตกว่า 200 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง (IEC) กับพวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 9 กรณี ทำให้ IEC เสียหายมากกว่า 200 ล้านบาท กรณีร่วมกันกระทำความผิดทูจจริตต่อหน้าที่ เบียดบังทรัพย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนจัดทำหรือยินยอมให้จัดทำบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลโดยรวมกันทูจจริตในเดือน ก.ย. 2557-ส.ค. 2559

ศุลกากรหีดจับริดภาษีต่ำเป้า

กรมศุลกากรเหนื่อย รายได้เดือนแรกยังต่ำเป้าแม้ว่ายังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้สุทธิ 7,246 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 8.8% แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10% เนื่องจากยังมีการชะลอนำเข้าสินค้าบางตัว เช่น รถยนต์ ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเก็บภาษีจากฐานราคาสำแดงนำเข้า หรือซีไอเอฟ มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ ทำให้ผู้ประกอบการชะลอนำเข้าในระยะสั้น

รากหญ้าออมเงินเพิ่ม เฉลี่ยเป็นเดือนละ 2 พันบาท เงินฝากในระบบแตะ 20 ล้านล้าน

ออมสินเผยผู้มีรายได้น้อยให้ความสำคัญกับการออมเงินมีเงินฝากมากขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการออมคนไทยเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ต.ค. 2560 ว่า การออมคนไทยดีขึ้น มีการออมในระบบสถาบันการเงิน 20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-4% และจากการสำรวจของธนาคารออมสิน พบว่าผู้มีรายได้น้อยมี

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการออมเพิ่มขึ้นเป็น 55% จากปีก่อนหน้านี้ที่มีสัดส่วนการออมเฉลี่ย 50% โดยมีการออมเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท

ลอยกระทงสะพัดเจียดหมื่นล.

หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้านบาท ขยายตัว 3% ซึ่งเป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199 ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน

ทีวีดิจิทัลปี'61 แข่งดุชิงผู้นำ ช่อง 8 ปรับกลยุทธ์ใช้คอนเทนต์พรีเมียมขยายฐานผู้ชมพร้อมขยับค่าโฆษณา 40%

ช่อง 8 เผยธุรกิจทีวีดิจิทัลปี 2561 แข่งขันดุ ส่งผลให้ต้องลุยคอนเทนต์พรีเมียม พร้อมเล็งขยับค่าโฆษณา 40%

นายสุรัชย์ เศรษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี 2561 คาดว่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายเริ่มออกมาปรับตัวเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำ ประกอบกับปัจจุบันเม็ดเงินโฆษณาเริ่มกลับมาฟื้นตัว จึงน่าจะส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 ขยายตัวดีขึ้น และส่งผลให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลฟื้นตัวตามไปด้วย

อุทยานทั่วไทยของห้องเต็มต้อนรับปีใหม่

อุทยานฯ ทั่วไทยฮอต ยอดจองห้องพักโตลมหนาวยาวถึงเคาต์ดาวน์ปีใหม่

นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจองห้องพักตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่จองห้องพักจนล้นเพื่อสัมผัสกับลมหนาว ซึ่งห้องพักได้ถูกจองยาวไปจนถึงช่วงสงกรานต์ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่

4 หมื่นรายตั้งเป้าซื้อบ้านภายใน 1-3 ปี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยผลสำรวจความต้องการซื้อบ้าน 3 ปี มี 4 หมื่นราย ชี้คน Gen Y อยากได้บ้านมากที่สุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

นายวิชัย วิตถกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอปพลิเคชัน "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home for All" ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2560 มีจำนวน 7.8 หมื่นราย ส่วนใหญ่ หรือ 71.5% เป็นกลุ่มคนอายุ 21-40 ปี หรือ Gen Y และอีก 25.5%

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อายุ 41-60 ปี หรือเป็นกลุ่ม Gen X โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจำนวน 7 หมื่นราย ส่วนอีกประมาณ 8,000 ราย ต้องการขอสินเชื่อประเภทอื่น

แจงใช้ม.44 ผังเมืองอีอีซีแค่ลดขั้นตอน

สกรศ.ยืนยันคำสั่งมาตรา 44 เพื่อเร่งขั้นตอนเร็วขึ้น คาดใช้ผังเมืองอีอีซีใหม่เดือน เม.ย.พ.ศ. 2561 ไม่เกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อม

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เปิดเผยว่า มาตรา 44 ตามคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในพื้นที่อีอีซีซึ่งมีการทำงาน ร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้ข้อมูลผังเมืองเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่เดียวกัน และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด

#ไทยรัฐ

เทิดพระเกียรติมหาราชในหลวงภูมิพล

ถวายพระราชสมัญญานาม ทำจดหมายเหตุแจกทั่วประเทศ.รำลึกความอาลัยพสกนิกร

นายเกษมเทียรียมเทิดพระเกียรติ พระราชสมัญญานาม "มหาราช" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่ยังคง ผบช.ก.ระดมจิตอาสาทำความสะอาดตกแต่งพื้นที่ท้องสนามหลวงรองรับการเข้าชมพระเมรุมาศ มีประชาชนเริ่มเข้ามาถ่ายภาพกัน คึกคัก ด้านวัดบวรฯคนเดินทางถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารในหลวงร.9 อย่างล้นหลาม เช่นเดียวกับ วัดราชบพิธฯที่เปิดให้คนเข้ากราบสักการะภายในพระอุโบสถได้แล้ว

ลุ่มเจ้าพระยาน้ำลดลง เหนือยะเยือกยอดดอยแค่6

เชียงใหม่ตาย1 ภูเรือจ.เลยวูบ

นายเกษมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.ขอนแก่น สั่งสำรวจหาพื้นที่แก้มลิงพื้นที่ภาคกลางเตรียมท่วมขุดคลองระบายน้ำลงป่าสัก พิษณุโลกและพิจิตรระดับน้ำคงที่มีแนวโน้มลดลง ภาพลึกลับน้ำชีเริ่มทะลักเสียงพึงกันน้ำพัง ส่วนน้ำลุ่มเจ้าพระยาปริมาณลดลง ขณะที่อากาศหนาวเหนือและอีสานอุณหภูมิลดฮวบ ยอดดอยอินทนนท์ต่ำ 6 องศา ส่วนหุบเขียงรายนอนหนาวตายในบ้านแพทย์ยังไม่ระบุสาเหตุ

ลอยกระทงเข้ม'ยี่เป็ง'ป่วนการบิน

เจ้าท่าประกาศคุมเจ้าพระยา'ดูแลนักท่องเที่ยว

นายเกษมสั่งคุมเข้มเทศกาลลอยกระทง เตือนคนไทยอย่าสนุกกันจนหลุดโลก ขอให้ยึดประเพณีพร้อมกำชับมหาดไทยกวดขันเข้มงวดเล่นดอกไม้ไฟ ในขณะที่สนามบินเชียงใหม่รับมือ "ยี่เป็ง" 2-4 พ.ย. สั่งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวม 187 เที่ยวบิน พร้อม

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุม ระดมเจ้าหน้าที่ 450 นาย เรืออีก 62 ลำ คอยดูแลความปลอดภัย

จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงินแก๊งแอบอ้างเจ้ามอญ

คดีแอบอ้างเจ้ามอญยังไม่จบ ดีเอสไอพบพฤติกรรมโอนเงินซ่อนเร้นอำพรางเข้าข่ายฟอกเงิน เตรียมตั้งเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่อีกคดี พร้อมเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด เพิ่มอีก 5 คน เผยชุดสืบสวนดีเอสไออยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงทางการเงินของบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด นสพ. ตำรวจพลเมือง-มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยฯ เพื่อเอาผิดกับทั้งหมด

'บิ๊กตุ๋'ซื้อยาถามบ่อยปลดล็อก

คิดไม่ออกเลยซ้ำ 'ดอน'เผยเรื่อง'ปู'ผู้ดีแจ้งไม่มีสิทธิ์
"ประยุทธ์" ลงพื้นที่เยี่ยมหน้าท่วมขอนแก่นปลื้มชาวบ้านเชียร์ให้อยู่ต่อ อ่อนโยนากให้เลือกคนดี
เข้าสภา ยังอุปไตปลดล็อกการเมืองโยนเป็นเรื่อง คสช. ตั้งแ่งสถานการณ์ต้องรีบร้อยหยุดพูดจาให้
ร้ายกัน โขว์ลีลาตัดซึ่งยาถามบ่อยทำให้คิดไม่ออกเลยซ้ำ "บิ๊กบ่อย" บ่อยปากยังไม่พร้อมพิจารณา "บิ๊ก
บ่อย" เผยสถานการณ์ต่างจังหวัดปกติ พท.ตั้งทวงถามรายวันรีบถอดสลักยันทุกอย่างเข้าสู่โหมด
ปรองดองแล้ว "มีชัย" ชี้ทางออกนะ กกด.อะลุ่มอล่วยประกาศยึดกรอบเวลาให้พรรคการเมือง "บิ๊กตุ๋"
ยังไม่รู้ "ยิ่งลักษณ์" ชุกประเทศไทยต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการ อสส.ยังไม่ขยับขอตัวผู้ร้ายข้าม
แดน "ดอน" เผยอังกฤษแจ้งมาแล้วไม่ให้สิทธิ์ ฟ่านักอยู่ได้ในฐานะแค่คนเข้าเมืองตามกฎหมาย "ศรี
สุวรรณ" ยื่นเอาผิด "บิ๊ก 3 ป." ไฟเขียว ปภ.จัดซื้อเครื่องจับความเร็วแพงเวอร์ ปชป.ข้องใจใช้งบฯ
ฉุกเฉินไม่ใช่เงินกองทุน กปถ.

คืนวันฮาโลวีนแต่งผีคึกคักแหล่งสถาบันเทิดตั้งแก่น

วันฮาโลวีน-คืนปล่อยผีคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมใจกันออกมาเที่ยวสถานบริการ
อย่างเนืองแน่น เผยมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าทุกปี คาดเชื่อมั่นการปฏิบัติงานตำรวจไทยทั้งการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตามนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวรายได้หลักของประเทศ

ตะครุบได้แล้ว2ตัวแสบจี้หนีคดี

ชิง'มือถือ'ไปขาย 1ใน2เพิ่งพ้นโทษยังไม่ถึง2สัปดาห์
ตำรวจ สน.บางเขน รวบ 2 เคนคุกคดีครอบครองยาบ้าเพิ่งพ้นโทษไม่ถึง 2 อาทิตย์ ชาวคู่ซึ่ง
ร่วมเรือนจำซี้รถ จยย.ตระเวนหาเหยื่อใช้มีดชิงทรัพย์ถี่ยิบในพื้นที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี และ สน.
พหลโยธิน เหยื่อรายล่าสุดเป็นนิสิตชายปี 1 ม.เกษตรศาสตร์ ถูกก่อเหตุบนสะพานลอยคนข้ามหน้า
พรรคภูมิใจไทยคนร้ายได้โทรศัพท์มือถือไปขายก่อนถูกจับรับสารภาพหาเงินใช้จ่ายเที่ยวเตร่

ลอยกระทงสะพัดเจียดหมื่นล.

Source - โปสต์ทูเดย์ (Th)

โปสต์ทูเดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้านบาท ขยายตัว 3% ซึ่งเป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199 ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน

ทั้งนี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงินยังไม่กลับมาเท่ากับปี 2557 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.11 หมื่นล้านบาท แต่เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในปีที่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่าหลังจบจากงานพระราชพิธีประชาชนเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีแผนที่จะออกไปร่วมงานข้างนอกมากที่สุดในรอบ 12 ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาใช้จ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผู้จัดงานยังไม่พร้อมนัก จึงมีการจัดงานแบบเรียบง่ายทำให้การใช้จ่ายใช้สอยถูกคุมด้วยบรรยากาศ

"ปีนี้ยังเป็นการลอยกระทงที่ยังไม่ปกติ เป็นช่วงกำลังของการปรับตัว มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้ที่อยู่ในระดับเกือบ 1 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นการสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มกลับมาแต่ถ้าจะให้กลับมาปกติ มูลค่าการใช้จ่ายควรจะอยู่ที่ระดับ 1-1.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็นช่วงของการไว้ทุกข์ ภาพที่ออกมาจึงกลับมาคึกคักในระดับที่เหมาะสม แต่หวังว่าปีหน้าจะกลับมาปกติ" นายธนวรรธน์ กล่าว

สำหรับผลสำรวจพบว่าปีนี้ส่วนใหญ่ 92.9% มีการวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่องจากเป็นประเพณีเพื่อขอพร ให้เศรษฐกิจดีและมีรายได้ดีขึ้น เป็นการผ่อนคลายความเครียด ส่วนอีก 6.6% ที่ไม่ลอย เพราะอยู่ในช่วงโศกเศร้า ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย กลัวอันตรายและเศรษฐกิจไม่ดี โดยส่วนใหญ่ 67.9% มีแผนไปลอยกระทงในสถานที่ที่มีการจัดงาน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียง 34.7% และที่มาของเงินที่ใช้ส่วนใหญ่ยังมาจากเงินเดือนแต่มีสัดส่วนลดลง

นอกจากนี้ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีนี้เริ่มมีบรรยากาศเหมาะสมที่จะเริ่มใช้จ่ายใช้สอยในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ที่ 3.5-4%

ช่วยอีก4.7หมื่นราย เกษตรกร ประสพภัยน้ำท่วม กรม.ไฟเขียวพักหนี้เงินต้น-ลดดอกเบี้ย

Source - เดลินิวส์ (Th)

ไฟเขียวช่วยเกษตรกรเจอน้ำท่วมเพิ่ม 4.7 หมื่นราย เข้าโครงการพักหนี้เงินต้น-ลดดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส.พร้อมขยายมาตรการบริหารจัดการช่วยน้ำท่วมหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปีด้านหอการค้าฯ ประเมินน้ำท่วมเสียหายเจียดหมื่นล้านแต่ไม่กระทบศก. มากขณะที่ธอ.ส.จัดเต็มอัด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้

ประสพอุทกภัยพื้กนี้ ลดดอกเบ็ย ใ้กัซอมสร้ง ปลอดหนี วงเงิน 500 ล้น ขณะ "นายกข" ควงทิมงาน ลงพื้ที่ขอนแก่นตรวจสถนการณื น้อมนำพระราชกระแสรบสั่งในหลวง ร.10 ดูแลประชชนใ้ดีที่สุดณะ ประชาชนต้องกระตือรือร้น อย่าหวังรอแต่รัฐเ็ยวยา ขณะทีกรมอุตุฯเผยพายุดีเปรสชันเข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้ที่ เตือนชาวบ้านระวัง

เมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น โดยฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวม จากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.ขอนแก่น และพื้ที่โดยรวมของภาคอีสาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบใ้ได้มากที่สุด และมาใ้ใ้กำลังใจ พร้อมนำพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงรับสั่งกับตนเสมอใ้ดูแลประชชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมใ้ให้ประชชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขมากที่สุดโดยพระองค์ท่านได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผ่านองคมนตรี และผู้แทนมาโดยตลอด อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามทุกเรื่องทีเกี่ยวกับประชชนรัฐบาลจึงต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งทีผ่านมา รัฐบาล ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีช่วยกันแก้ปัญหาใ้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากการรับฟังการรายงานทราบว่ปริมาณน้ำลดลงตามลำดับ ขอสั่งการใ้มีการระบายน้ำใ้เร็วที่สุดใ้ให้เหลือ 30 ล้นลบ.ม. ต่อวัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่ ยืนยันว่รัฐบาลใ้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกอย่ง และใ้เร่งสำรวจความเสียหายซึ่งในการเ็ยวยาจะต้องแตกต่างกันในแต่ละพื้ที่ ทั้งนี้ไม่ยากใ้ยกเรื่องน้ำท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองดังนันทุกหน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจใ้กับประชชน นอกจากนี้ขอใ้ทางจังหวัดใ้ไปศึกษาการกักเก็บน้ำหลังน้ำลดว่พื้ที่ใดเป็นพื้ที่แก้มลิงใ้หรือไม่ หากทำได้ก็ดำเนินการในทันทีซึ่งการดำเนินการอะไรก็ตามใ้วันนี้ต้องใ้แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ ใ้ด้วย

"วันนี้รัฐบาลถูกโจมตีว่แก่นักแต่ทำใ้ไม่น้ำยังท่วม ซึ่งไม่มีทางทีจะไม่ใ้ท่วมเลยแต่มีทั้งท่วมมากและท่วมน้อย แต่สิ่งต้องการคือประชชนต้องเชื่อฟังรัฐบาลและกระตือรือร้นมากกว่านี้ ไม่ใช่รอเพียงการเ็ยวยาจากรัฐบาลเท่านั้น ทุกอย่งต้องคิดใหม่ทั้งหมดและ หน่วยงานภาครัฐก็อย่าขัดแย้งกันด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะยังได้ลงพื้ที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเ็ยมเ็ยมผู้ประสพภัยน้ำท่วม ที่บ้านบึงสว่าง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้าน นายวิศักดิ์ ธีระเศซพล รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่ ในวันที่ 1-30 พ.ย. จะระบายน้ำออกจากทุ่งแก้มลิงบางระกำปริมาณ 550 ล้น ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น้ำยม-น่าน ผ่านระบบชลประทานพิษณุโลก มาลงแม่น้ำเจ้าพระยา ยืนยันว่มวลน้ำนี้ไม่กระทบพื้ที่ด้านล่าง เพราะขณะนี้น้ำเหนือหมดแล้วมีแต่น้ำอยู่ในแก้มลิง 13 ทุ่งเท่านั้น โดยอีก 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตก กว่า

400 ล้านลบ.ม. และฝั่งตะวันออก กว่า 1 พันล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ำกว่า 1.5 พันล้านลบ.ม. จะทยอยระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนออกสู่อ่าวไทยสองฝั่ง เริ่มวันที่ 15 พ.ย. ถึงต้นเดือน ม.ค. 61 ซึ่งตามแผนระบายออก 80% อีก 20% เตรียมน้ำไว้ให้เกษตรกรสำหรับทำนาปรัง และเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหน้า

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยให้เพิ่มวงเงินและจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบ คีรีขันธุ์ในปี 59/60 ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรือเพิ่มขึ้น 47,539 ราย และเพิ่มงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปีรวมระยะเวลา 2 ปี จำนวน 859.50 ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานว่ ที่ผ่านมามีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล และที่เป็นเอ็นพีแอลมีจำนวนมากจนเกินเป้าหมาย อีกทั้งจำนวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดิมก็เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. ยังไม่ได้สำรวจความเสียหายอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง จึงทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้กรม.ขยายจำนวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยการเพิ่มจำนวนเกษตรกรกรณีที่ไม่เป็นหนี้เอ็นพีแอล จำนวน 47,539 ราย และเพิ่มงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปีจำนวน 859.50 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 3,931.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 4,790.50 ล้านบาท

นายณัฐพร กล่าวว่ ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 60 เพิ่มเติม โดยมี 2 มาตรการที่เกี่ยวข้องคือมาตรการสำหรับการบริจาคที่ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ส่วนมาตรการที่ให้หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านและซ่อมรถนั้นยังไม่หมดอายุเพราะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 โดยในปัจจุบันยังมีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 17 จังหวัด จากเดิม 23 จังหวัด สถานการณ์ได้คลี่คลายไปแล้วจำนวน 6 จังหวัด

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในปีนี้อาจว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้อาจว่าขยายตัว 3.9% เนื่อง จากพื้นที่น้ำท่วมไม่ได้กระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม, เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน

ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมือนกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม่ หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการชดเชย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าธนาคารได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท สำหรับจัดทำโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยปี 60 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดจำนวน 6 มาตรการ เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเดิมของธอส.ที่มีอยู่อาศัยที่จดทะเบียนกับธนาคารถูกน้ำท่วมจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อาร์ลป 2.5% ต่อปี ปีที่ 2 เอ็มอาร์อาร์ลป 2% ปีที่ 3 เอ็มอาร์อาร์ลป 1% และปีที่ 4 จนครบสัญญา เอ็มอาร์อาร์ลป 0.5-1%

สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของธอส.ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมหรือกู้ซ่อมแซมโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้นคิดเอ็มอาร์อาร์ลป 0.5-1% ต่อปี ส่วนลูกหนี้ที่หลักประกันเสียหายและกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก โดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาผ่อนตามปกติ

ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดือน ขณะที่ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญาและสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

วันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 5 เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผล กระทบถึงวันที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ เข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. 60 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตามภาคต่าง ๆ มีดังนี้ วันที่ 1 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

วันที่ 2-3 พ.ย. 60 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรรงออกจากฝั่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่รับน้ำจาก จ.สุโขทัย และพิษณุโลก ยังคงมีระดับสูงและล้นแม่น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณภายในวัดวังปลาทุ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบวัด พระอุโบสถ กุฏิพระ ศาลาวัด วิหารถูกน้ำท่วมขัง ระดับ 30-40 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออก เพื่อ

ไม่ให้เดินลุยน้ำไปมา ระหว่างกุฏิพระและศาลาวัดเพื่อทำกิจของสงฆ์ โดยระดับน้ำมมีระดับอยู่ที่ 6.34 ซม. ซึ่งเป็นระดับที่สูงและยังมีระดับทรงตัว ยังคงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำยมเป็นบริเวณกว้าง 12 หมู่บ้าน กว่า 600 หลังคาเรือน.

สัมภาษณ์: 'ธีรินทร์' ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรุกส่งออกข้าวถุง-ลงทุนอสังหาฯ

Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)

หากให้นึกถึงลูกไม้ใต้ต้นด้านธุรกิจการค้าที่ฉายแววเปล่งประกายในเมืองชลเวลานี้ ชื่อของ "กอล์ฟ-ธีรินทร์ ธีรณวัฒน์กุล" นักธุรกิจหนุ่มวัย 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยวิสัยทัศน์ และผลงาน ผลักดันให้คุณกอล์ฟขึ้นนั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด รั้งไม้ต่อจาก คุณป้า "สุนทร ธีรณวัฒน์กุล" ผู้ก่อตั้ง แบรินด์ข้าวไก่แจ้ ที่ปัจจุบันหันไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กับงานส่วนรวมในตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี

ตั้งเป้าเพิ่มส่งออก

ธีรินทร์เล่าให้ "ประชาชาติธุรกิจ" ฟังว่า ธุรกิจข้าวตราไก่แจ้เริ่มจากคุณพ่อที่สร้างขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จากขายเพียง 3 อำเภอ ปัจจุบันขยายไปทั่วประเทศ และส่งออก มีกำลังการผลิตจาก 3 โรงงาน รวม 3-4 หมื่นตัน/เดือน ทำรายได้กว่า 2 พันล้านบาท/ปี มีสัดส่วนจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออก คือ 70 : 30 โดยตลาดในประเทศยังเป็นตลาดหลักที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ปีนี้การเติบโตลูกค้าส่งออกค่อนข้างสูง เดิมมีเพียง 5% ตอนนี้อยู่ที่ 20% ในอนาคตจะเร่งส่งออกให้มากขึ้น ส่วนแผนในอนาคตต้องดูไปอีก 3-4 ปี ค่อยประเมินอีกครั้งว่าจะขยายเพิ่มหรือไม่

สำหรับข้าวสารไก่แจ้มี 30-40 ชนิด ปัจจุบันมี 300 กว่า SKU ขนาดตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม ส่งออกไปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา แคนาดา เป็นหลัก ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการทำแบรนต์ถ้าไม่ดีมันไปไม่ได้ จึงต้องพยายามทำให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่คุณต้องเหมือนเดิม พุดเหมือนง่าย แต่ทำยาก เพราะสินค้าเกษตรการรักษามาตรฐานต้องตลอดชีวิตของแบรนต์

ลุยตั้งศูนย์อินโนเวชั่นเมืองชล

ธีรินทร์เล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลังข้าวสารแบรนต์ไก่แจ้ติดตลาด จึงได้คิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มี ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือข้าวเหนียว ซึ่งเป็นที่มาของข้าวต้มมัด แต่ด้วยตนเองไม่มีโนว์ฮาวเรื่องนวัตกรรมอาหาร จึงใช้ เวลาถึง 2 ปีในการค้นคว้าวิจัย ลองผิด ลองถูกจนออกมาเป็นข้าวต้มมัดภายใต้แบรนต์แม่สภา บริษัท ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด

ปัจจุบันข้าวต้มมัดแม่สภาส่งเข้า โมเดิร์นเทรด และจับกลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เล่นกีฬา เช่น วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ข้าวต้มมัดจึงสะดวกแก่การพกพา แล้วให้พลังงานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยังส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา จีน อิสราเอล เกาหลี จากนั้นแตกไลน์มาเป็นสแน็กอีก 6 ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากผลผลิตในพื้นที่ อาทิ มันฝรั่ง มันม่วง พักทอง เผือก เป็นต้น ปัจจุบันกลายเป็นยอดขายหลักของบริษัท เติบโตช่วงแรกประมาณ 30-40% รายได้ปัจจุบันประมาณ 100 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ยังแตกไลน์ผลิตข้าวพร้อมกิน ส่งลูกค้าที่อเมริกา ซึ่งเป็นบริษัททำปลาแซลมอนพร้อมกิน ซึ่งต้องการข้าวจากเราเพื่อแมตช์กับแซลมอนของเขา

จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก ที่พบว่าเป็นเรื่องเสียเวลาอย่างมาก ทำให้นักธุรกิจหนุ่มที่หมวกอีกใบ คือ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ได้เสนอแนวคิดสร้าง "อินโนเวชั่นฮับ" จังหวัดชลบุรีขึ้นมา โดยล่าสุด หอการค้าจังหวัดชลบุรี และวายุอิชิ ได้เซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยบูรพาในการวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่โลกความจริงเป็นธุรกิจได้ ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับมือกัน ที่ชัดเจนมากขึ้น

"ถ้าเริ่มขับเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมา เพราะมหาวิทยาลัยมีโน้ฮาว มีความรู้ มีผลงานวิจัย ขณะที่หอการค้ามีความรู้เกี่ยวกับตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิ่งนี้ มาแมตช์กัน ทุกอย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจังหวัดชลบุรีมี อินโนเวชั่นฮับขึ้นมา เหมือนวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาสินค้า แล้วมีคนมาช่วยไกด์ ช่วยคิด มีโน้ฮาวมาสนับสนุน น่าจะพัฒนาต่อ ยอดเศรษฐกิจของจังหวัด ของประเทศได้เยอะมาก ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนผมขายข้าวได้กิโลกรัมละ 10 บาท แต่พอทำข้าวต้มมัด ใช้น้ำนิดเดียวเพิ่มมูลค่ามหาศาล แล้วถ้าทำแบบนี้ได้ทุกสินค้า ผมมองว่าศักยภาพของเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นโดยปริยาย"

จับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากธุรกิจหลักอย่างข้าวไก่แจ้ วันนี้นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงยังมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือเป็นโรงแรม 2 แห่ง คือ ราชา เรสซิเดนซ์ ที่ศรีราชา ขนาด 104 ห้อง และ ทาริส อาร์ท โฮเทล (Taris art hotel Phrae) ที่จังหวัดแพร่ ขนาด 150 ห้อง และ อพาร์ทเมนต์ให้เช่าอีก 2 แห่ง ที่นิคมอมตะ และอีสเทิร์นซีบอร์ด รวมแล้วรายได้ 100 กว่าล้านบาท/ปี

"ตั้งแต่เด็ก เวลาไปพักที่ไหน รู้สึกว่าคนมีโรงแรมมีดีกรู้สึกว่าเขารวย เจ๋ง ผมคิดแค่นี้ พอโตขึ้นก็ชอบเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้ชอบขายนะ แต่ชอบทำตามใจ คือ ทำเป็นความรักส่วนตัว แฟนผมก็ชอบแต่งบ้าน มีแพสชั่น แต่มองว่าทำก็ได้ ตอนนั้นเวลาไปเที่ยวพักโรงแรม จะเปลี่ยนที่นอนทุกวัน ทดลองอยู่ตั้งแต่โรงแรมถูก ๆ ถึงแพงมาก ๆ เพราะอยากรู้ว่าถูก ๆ ถูกและดีทำอย่างไร แพงเวอร์ ๆ ทำยังไงให้ขายได้"

สำหรับ "ราชา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา" เป็นอสังหาฯที่ให้บริการแบบเช่า ทั้งรายเดือน และรายวัน ที่มาคือ คุณกอล์ฟได้เทกโอเวอร์แล้วนำมารีโนเวต โดยใช้เวลา 2 ปี ปัจจุบันมีลูกค้า 70-80% เป็นชาวญี่ปุ่น และล่าสุด กับการเทกโอเวอร์โรงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ที่จังหวัดแพร่มารีโนเวตด้วยงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท แปลงโฉมจากโรงแรมเชลคีนละ 100 บาท ปัจจุบันเป็นโรงแรมสมัยใหม่แห่งเดียวของจังหวัดแพร่ ในราคาห้องละ 800-900 บาท กลุ่มลูกค้าที่แพร่จะเป็นกลุ่มประชุมสัมมนา ทั้งบริษัท และภาครัฐ นอกจากนี้ยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่มาจัดกิจกรรม หรือกลุ่มทัวร์ ซึ่งคุณกอล์ฟเผยว่า เตรียมสร้างให้เป็นเซนแล้วขยายไปเรื่อย ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเฉพาะที่ติดทะเล ที่วาดฝันไว้

"ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะนำให้เทกโอเวอร์โรงแรม ผมก็ไปอยู่ 1 คืน 2 วัน ไปกินข้าวอยู่ที่นั่น โลกเข้านอยู่ใจกลางเมือง รู้สึกว่าอาหารการกินอร่อยและเป็นเมืองน่ารัก ไปไหน 5 นาทีถึง แต่ที่รถไม่ติด ในอีกแง่ก็อาจแปลว่าไม่มีคน ยังคิดว่าจะลงทุนดีไหม สุดท้ายมองว่าอาจเป็นโอกาส เพราะการแข่งขันน้อย ผมก็มีสิทธิเป็นเบอร์หนึ่ง และตอนนี้แพร่เป็น 12 เมืองต้องห้ามพลัส ได้รับการโปรโมตเยอะ

สรุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประจำวันที 1 พฤศจิกายน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เริ่มมีมาทำร้านกาแฟอะซีน เป็นเมืองชึก ๆ มากขึ้น มีร้านอาหารดี ๆ ให้งั่ง มองเห็นว่่าน่าจะมีศักยภาพ
ระดับหนึ่ง และราคาก็ไม่ได้แพงมาก หลักสิบล้าน ซึ่งหลักนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลย ที่ชลบุรี"

ด้วยวิสัยทัศน์บวกกับแพลตฟอร์มที่เต็มเปี่ยม จึงไม่แปลกที่ชื่อของ "ธีรินทร์ วัฒนกุล" จะโดดเด่น
ฉายแวว และเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองน้อย
